

Số: 02/2009/NQ-HĐND

Trùng Khánh, ngày 26 tháng 6 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Phê chuẩn các giải pháp thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội,
an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2009**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH
KHOÁ XVII KỲ HỌP THỨ 14**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Thực hiện Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh về việc Phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009;

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh về việc đề nghị phê chuẩn các giải pháp thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và các ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khoá XVII kỳ họp thứ 14 nhất trí với báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2009 và nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:

1. Tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn gieo cấy hết diện tích vụ mùa và các cây trồng vụ hè thu, phấn đấu sản lượng lương thực năm 2009 đạt trên 32.500 tấn, đảm bảo cung ứng đầy đủ các loại giống, phân bón, thuốc trừ sâu, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chuẩn bị gieo trồng các loại cây vụ đông.

Tăng cường công tác chăm sóc và phòng, chống các loại dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đề ra các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện để phát triển tăng nhanh tổng đàn gia súc của huyện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nông, lâm nghiệp, tổ chức thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tăng hệ số sử dụng đất canh tác, quản lý khai thác các công trình thủy lợi có hiệu quả, có phương án phòng, chống khắc phục hậu quả do thiên tai địch họa.

Chỉ đạo phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình và các ngành nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh việc gieo trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, nhằm tăng thu nhập cho người lao động.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, duy tu sửa chữa các tuyến đường, có phương án xử lý khi mưa lũ xảy ra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, tiếp tục huy động nhân dân làm đường bê tông thôn, xóm, phần đầu thực hiện hết năm 2009 đạt 25/25 xóm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hoàn thành các thủ tục hồ sơ giải ngân nguồn vốn đã được giao đảm bảo đúng tiến độ, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các công trình, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các công trình đã bàn giao cho các xã.

Tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, kiểm tra rà soát việc kê khai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, tiếp nhận giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai dứt điểm không để kéo dài.

3. Phần đầu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009, chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 cho phù hợp với điều kiện của địa phương.

Phần đầu đến hết tháng 11 năm 2009 thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện dự toán của các đơn vị, có kế hoạch bố trí sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao, hạn chế việc chuyển nguồn kinh phí ngân sách.

Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi, buôn bán hàng hoá giữa các vùng trong, ngoài tỉnh và xuất nhập khẩu hàng hoá qua biên giới, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả kém chất lượng.

4. Chuẩn bị các điều kiện cho việc khai giảng năm học mới, phần đầu hoàn thành mục tiêu phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc dạy và học, tổ chức triển khai thực hiện chương trình 159 đảm bảo đúng tiến độ, tạo điều kiện bố trí các nguồn vốn đầu tư xây dựng 01 trường chuẩn quốc gia.

Tăng cường công tác kiểm tra việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, xây dựng 02 xã chuẩn quốc gia về y tế, có kế hoạch phòng, chống các loại dịch bệnh lây lan, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi, thực hiện tốt công tác dân số gia đình và trẻ em.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và các loại quỹ khác, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động, huy động các nguồn lực tạo điều kiện phục vụ cho công tác xoá đói, giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt kế hoạch đề ra.

5. Tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, viên chức không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, phát huy vai trò tham mưu đối với các phòng chuyên môn. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc tiêu cực. Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản công.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên các cơ quan và nhân dân trên địa bàn huyện.

6. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cụm xã theo đúng kế hoạch, góp phần đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Giữ vững an ninh chủ quyền biên giới quốc gia, thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, tiếp tục phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, xoá bỏ các tụ điểm phức tạp về ma tuý.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân huyện theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khoá XVII kỳ họp thứ 14 thông qua./.

CHỦ TỊCH

Nông Văn Chấn